

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị sơ kết 9 tháng triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 29/9/2020, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới Thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bưu điện Hoàn Bồ, Văn phòng nông thôn mới, Điện lực thành phố Hạ Long; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã. Sau khi nghe Văn phòng nông thôn mới Thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 và ý kiến tham gia, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố kết luận, chỉ đạo như sau:

I. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2020

Năm 2020, ngay sau sáp nhập, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương, chủ động trong việc tiếp cận nội dung, công việc mới để bắt kịp nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra như: thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố; ban hành các qui định về định mức hỗ trợ, đơn giá cước vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng hạ tầng nông thôn mới; thống nhất danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố; quy định về tiếp nhận, thẩm định các dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX), xây dựng hạ tầng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu còn chưa hoàn thành đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của Thành phố.

Ủy ban Nhân dân các xã đã tích cực phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào “5 không 3 sạch”, Chương trình toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ

Long xanh; duy trì thường xuyên “*Ngày Chủ nhật xanh*”, mô hình thấp sáng đường quê, mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... Huy động nguồn lực trên 1,5 tỷ đồng để xây nhà văn hóa cộng đồng, xóa nhà tạm, chiếu sáng đường quê, chỉnh trang sân, vườn trường học. Vận động đoàn viên, hội viên đóng góp ngày công lao động và hiến trên 3.000 m² đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố thường xuyên đưa các tin, bài phóng sự về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các xã đã phê duyệt, triển khai thực hiện 148 công trình hạ tầng và 16 phương án hỗ trợ PTSX; đã thực hiện và giải ngân 4.334,4 triệu đồng/20.599 triệu đồng, đạt 21,0% kế hoạch vốn.

Một số xã có nhiều cố gắng trong tổ chức vận động nhân dân giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn và đạt chuẩn thêm từ 1-2 tiêu chí như: Xã Dân Chủ đạt 5/8 tiêu chí (23/27 chỉ tiêu), tăng thêm 01 tiêu chí và 02 chỉ tiêu; xã Hòa Bình đạt 17/20 tiêu chí (48/53 chỉ tiêu), tăng thêm 3 tiêu chí và 04 chỉ tiêu; xã Kỳ Thượng đạt chuẩn 15/20 tiêu chí (44/53 chỉ tiêu), tăng thêm 01 tiêu chí và 01 chỉ tiêu so với cuối năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: (1) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố và một số xã chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả, sát với thực tế, có biểu hiện tư tưởng bằng lòng với kết quả đã đạt được. (2) Công tác chuẩn bị đầu tư của các xã chưa tốt nên một số phương án PTSX, công trình hạ tầng đã đăng ký đầu năm nhưng không thực hiện được, phải hủy bỏ danh mục, điều chỉnh vốn; chất lượng các hồ sơ, dự toán thấp, phải chỉnh sửa nhiều lần. (3) Công tác triển khai thực hiện các phương án hỗ trợ PTSX và xây dựng công trình hạ tầng còn chậm so với kế hoạch đề ra, khối lượng giải ngân thấp (đạt 21% kế hoạch). (4) Công tác phối hợp, hướng dẫn và thẩm định dự toán một số công trình hạ tầng, hồ sơ phương án hỗ trợ PTSX của các phòng chuyên môn còn chậm, chưa đạt yêu cầu. (5) Các xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2020 tuy đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện, song số tiêu chí chưa đạt chuẩn còn nhiều.

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 đã đề ra, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố, các phòng, ban, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố và cấp ủy, chính quyền các xã cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của các xã, do vậy phải triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Chương trình, đảm bảo đồng bộ, thực chất, lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ. Ủy ban Nhân dân Thành phố, các phòng, ban, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố phải quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo hiệu quả cả về hình thức và chất lượng.

(2) Kế hoạch xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các xã phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Thành ủy; đảm bảo khớp nối, đồng bộ với lộ trình nâng cấp đô thị, quy hoạch trung tâm các xã đã được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng "xây trước, phá sau" khi nâng cấp đô thị, gây lãng phí nguồn lực, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

(3) Xác định công tác xây dựng hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới là nội dung quan trọng. Do vậy các đơn vị cần tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

(4) Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 11/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt mục tiêu đưa 02 xã Hòa Bình, Kỳ Thượng đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Dân Chủ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, cụ thể:

(i1) Đối với xã Hòa Bình:

- Về tiêu chí Trường học: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố nghiên cứu phương án cải tạo, mở rộng các Trường hiện có trên địa bàn xã Vũ Oai và xã Hòa Bình đảm bảo hiệu quả sử dụng theo định hướng sáp nhập 02 xã Hòa Bình và Vũ Oai trong thời gian tới.

- Về tiêu chí Tổ chức sản xuất: Phòng Tài chính và Kế hoạch Thành phố hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã xong trước ngày **05/10/2020**.

- Về tiêu chí Nông thôn mới: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình xây dựng phương án triển khai, vận động nhân dân thôn Thác Cát cải tạo vườn tạp thành vườn đạt chuẩn; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo thôn Thác Cát đạt chuẩn nông thôn mới.

(i2) Đối với xã Kỳ Thượng:

- Về tiêu chí Trường học: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, UBND xã Kỳ Thượng hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận Trường Tiểu học và THCS xã Kỳ Thượng đạt chuẩn quốc gia (thời gian hoàn thành trước ngày **20/11/2020**).

- Về tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Thống nhất phương án chỉ đạo của UBND Thành phố, trước mắt cải tạo, chỉnh trang nhà văn hóa thôn Khe Lương đảm bảo tiêu chí nông thôn mới; khi thực hiện quy hoạch điều chỉnh trung tâm xã sẽ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã đồng bộ theo quy hoạch.

- Về tiêu chí Nhà ở: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố chủ động phối hợp với xã Kỳ Thượng tiếp tục rà soát, xác định đối tượng vận động, hỗ trợ các hộ dân xây cải thiện nhà ở, hoàn thành xóa nhà tạm trong năm 2020 để đáp ứng tiêu chí nhà ở dân cư.

- Về tiêu chí Nông thôn mới: Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thượng tổ chức vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, đảm bảo thôn Khe Phương đạt chuẩn nông thôn mới.

(i3) Đối với xã Dân Chủ:

- Phòng Kinh tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Dân Chủ hướng dẫn hộ dân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; khảo sát nhu cầu thực tế của người dân, trường hợp cần thiết thì tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo triển khai phương án đầu tư đường ống cấp nước sạch hoặc giếng khoan cho các xã Dân Chủ, Quảng La để đảm bảo tiêu chí nước sạch.

- Thành Đoàn Hạ Long khảo sát, phối hợp hỗ trợ xây dựng công chào các thôn của xã Dân Chủ đảm bảo đúng tiến độ.

(5) Ủy ban Nhân dân Thành phố: (i1) Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã tập trung thi công các công trình đã được phê duyệt để đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải ngân theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (trước ngày 31/10/2020). Riêng đối với phương án trồng hoa lily của xã Quảng La, do phụ thuộc vào mùa vụ sản xuất, phải thực hiện sau ngày 31/10/2020, do đó, thống nhất phương án điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình xây dựng nông thôn mới sang để thực hiện các công trình hạ tầng hoặc phương án PTSX khác đã đủ điều kiện thực hiện và (trước 31/10/2020), đồng thời nghiên cứu cân đối bổ sung nguồn ngân sách của Thành phố để hỗ trợ phương án trồng hoa lily của xã Quảng La đảm bảo theo đúng quy định. (i2) Chỉ đạo tổ chức tốt cuộc thi Tuyên đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu Thành phố Hạ Long năm 2020 theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo xây dựng NTM Tỉnh và đảm bảo hiệu quả thực chất. (i3) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã hoàn tất các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trước ngày 05/10/2020; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020; phối hợp, hướng dẫn xã Hòa Bình, Kỳ Thượng, Dân Chủ đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn để hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. (i4) Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, UBND các xã xây dựng kế hoạch nhu cầu vốn Chương trình xây dựng nông

thôn mới năm 2021, bao gồm danh mục các công trình hạ tầng và phương án PTSX, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 11/2020.

(6) Yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Ủy ban Nhân dân các xã: (i1) Khẩn trương triển khai thực hiện các công trình hạ tầng và phương án PTSX đã được phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi kho bạc trước ngày **25/10/2020** và giải ngân trước ngày **31/10/2020** (bao gồm nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố, nguồn vốn Chương trình 135, Đề án 196). Đối với các công trình đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa kịp thi công xong do nguyên nhân khách quan thì nghiên cứu phương án cho phép nghiệm thu và thanh toán kinh phí mua vật liệu theo hợp đồng mua bán đã ký, nhưng hồ sơ thanh toán phải đảm bảo các điều kiện: Biên bản nghiệm thu vật liệu phải phù hợp với hợp đồng ký kết có đầy đủ chữ ký của Ủy ban Nhân dân xã, Ban Quản lý công trình xã, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã, đại diện lãnh đạo thôn, hộ dân; vật liệu phải đúng chủng loại, chất lượng theo hồ sơ được phê duyệt; khối lượng thanh toán không được vượt quá khối lượng khi quyết toán; có phương án tổ chức triển khai thi công công trình và cam kết thời gian hoàn thành trước ngày **31/12/2020**. (i2) Rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn các công trình hạ tầng, phương án PTSX đăng ký triển khai thực trong năm 2021, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố trước ngày **10/11/2020**. (i3) Tất cả các công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác nhau phải đưa vào danh mục tài sản công để hạch toán, quản lý và lưu hồ sơ theo quy định; các công trình sau đầu tư phải được duy tu, bảo dưỡng định kỳ. (i4) Đối với các phương án PTSX được phê duyệt hỗ trợ, yêu cầu các xã phải bám sát trong quá trình triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về hiệu quả của các phương án.

(7) Đối với các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:

- Đối với đề xuất lắp đặt hệ thống cấp nước sạch: Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, làm việc với Công ty nước sạch Quảng Ninh để thống nhất phương án đầu tư, đấu nối hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân tại các xã đã có mạng lưới cung cấp nước sạch.

- Ủy ban Nhân dân Thành phố: (i1) Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm xã và các tuyến đường trục thôn, liên thôn: Các xã chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu về Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND Thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dịch vụ công ích, phòng Tài chính và Kế hoạch thống kê, tổng hợp nhu cầu của các xã; tổ chức rà soát thực tế, tham vấn kỹ thuật, đề xuất phương án tận dụng hệ thống cột điện, đường dây chiếu sáng cũ, tháo dỡ từ các tuyến đường, khu phố khi đầu tư nâng cấp đô thị, để điều chuyển tài sản tận dụng lắp đặt tại các xã. (i2) Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 nhà văn hóa thôn Đồng Lá và thôn Thác Cát, xã Hòa Bình; đồng thời rà soát, chỉnh lý biến động đất đai của các tổ chức,

cá nhân do ảnh hưởng của việc thi công các công trình hạ tầng, thực hiện các phương án PTSX trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. (i3) Phòng Kinh tế nghiên cứu, khảo sát, tham mưu phương án hỗ trợ giống lúa có năng suất, chất lượng cao, đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất tuân thủ chặt chẽ qui trình kỹ thuật, mùa vụ, để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. (i4) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố huy động nhân công hỗ trợ các xã triển khai thực hiện một số công trình có quy mô lớn, khó khăn trong việc huy động nhân dân tham gia thực hiện.

Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố, Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các thành viên BCĐXD NTM Thành phố;
- Các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Điện lực Hạ Long, Bưu điện Hoàn Bồ, Văn phòng NTM Thành phố;
- Đảng ủy, UBND các xã;
- Lưu VPTU, BCĐ.

**T/L TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Hồng Cáp